






5 Hakbang sa Pananatiling Nasasaklawan sa pamamagitan ng Marketplace

Nobyembre 1 – Enero 15: Rebyuhin ang plan niyo at magpasya kung kailangan niyong gumawa ng mga pagbabago para sa susunod na taon.

Sundin ang 5 hakbang na ito para manatiling nasasaklawan:

 <p>1 Rebyuhin</p>	 <p>2 I-update</p>	 <p>3 Ihambing</p>	 <p>4 Pumili</p>	 <p>5 Mag-enroll</p>
<p>Maingat na rebyuhin ang liham na pinadadala ng inyong planong pangkalusugan sa mail para makita kung anong mga pagbabago ang ginagawa nila sa inyong pagsaklaw para sa paparating na taon.</p>	<p>Kung may anumang mga pagbabago kayo sa inyong impormasyon, mag-log in sa HealthCare.gov para i-update ang inyong aplikasyon sa Marketplace. Kahit na hindi nagbago ang inyong impormasyon, maaari ka pa ring kuwalipikado para sa mas mababang halaga kaysa sa nakaraang taon.</p>	<p>Maglaan ng oras para paghambingin ang mga plano—ang mga bagong plano ay maaaring available sa lugar niyo.</p>	<p>Mapapanatili niyo ang inyong kasalukuyang plan kung available pa rin ito para sa susunod na taon, o pumili ng bago.</p>	<p>Kumpletuhin ang lahat ng 5 hakbang bago ang Enero 15 para matapos ang pag-enroll sa planong pangkalusugan, kahit na nais mong manatili sa parehong plano.</p>

Para matuto pa, pumunta sa [HealthCare.gov/keep-or-change-plan](https://www.healthcare.gov/keep-or-change-plan).

May karapatan kang makakuha ng impormasyon sa Marketplace sa maa-access na format, tulad ng malaking print, braille, o audio.

May karapatan ka ring magsampa ng reklamo kung sa palagay mo ay nadiskriminahan ka.

Pumunta sa [CMS.gov/about-cms/agency-information/aboutwebsite/cmsnondiscriminationnotice](https://www.cms.gov/about-cms/agency-information/aboutwebsite/cmsnondiscriminationnotice), o Tumawag sa Marketplace Call Center sa 1-800-318-2596 para sa higit pang imoormasyon. Maaaring tumawag ang mga TTY user sa 1-855-889-4325.

Health Insurance Marketplace

CMS Product No. 11861-T (Tagalog)
October 2022

This product was produced at U.S. taxpayer expense.

Health Insurance Marketplace® is a registered service mark of the U.S. Department of Health & Human Services.



HealthCare.gov